



ประกาศจังหวัดราชบุรี

เรื่อง ประกาศผลการสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุเป็นพนักงานราชการทั่วไป
ตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี

ตามประกาศจังหวัดราชบุรี ลงวันที่ ๒๗ ตุลาคม ๒๕๖๓ ได้ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ
เข้ารับการสอบคัดเลือกเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
จำนวน ๑ อัตรา เพื่อปฏิบัติงานประจำสำนักงานธนารักษ์พื้นที่ราชบุรี ตั้งแต่วันที่ทำสัญญาจ้างจนถึงวันที่
๓๐ กันยายน ๒๕๖๗ นั้น

บัดนี้ การสอบคัดเลือกเพื่อเลือกสรรได้เสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงขอประกาศรายชื่อและ
ชั้นบัญชีผู้ผ่านการสอบคัดเลือกเพื่อเลือกสรร ตามรายชื่อดังต่อไปนี้

ลำดับที่	เลขประจำตัวผู้สมัครสอบ	ชื่อ - สกุล
๑	๐๐๗	นางสาวอัจฉรา พลอยแสง
๒	๐๑๔	นางสาวอัญพร มีต้องปัน
๓	๐๑๕	นางสาวพรรณนภา กายนาคา
๔	๐๑๑	นางสาวชญาณี จานวงศ์
๕	๐๐๖	นางสาวศิริกัญญา ชุนศิริมา
๖	๐๐๔	นางสาวสมฤดี ไพเราะ

บัญชีรายชื่อดังกล่าวให้เป็นอันยกเลิกหรือสิ้นผล เมื่อครบกำหนด ๒ ปีนับตั้งแต่วันที่
ประกาศรายชื่อเป็นต้นไป และให้อายุบัญชีถ้ามีกรณีอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้ หารายชื่อที่ได้ชั้นบัญชีไว้
เป็นอันถูกยกเลิกการขึ้นบัญชีของผู้นั้นด้วย คือ

๑. ผู้นั้นได้ขอสละสิทธิไม่เข้ารับการบรรจุในตำแหน่งที่ผ่านการสอบคัดเลือกเพื่อเลือกสรร
๒. ผู้นั้นไม่มารายงานตัวเพื่อรับการบรรจุตามวัน เวลา ที่กำหนด
๓. ผู้นั้นมีเหตุไม่อาจเข้าปฏิบัติหน้าที่ราชการได้ตามวัน เวลา ที่กำหนด

ทั้งนี้ ให้ผู้มีรายชื่อตามบัญชีข้างต้น ลำดับที่ ๑ มารายงานตัวเพื่อเข้ารับการบรรจุ
เป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี ในวันที่ ๑๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๓
เวลา ๐๘.๓๐ น. ณ สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ราชบุรี โดยขอให้ท่านนำบุคคลซึ่งเป็นข้าราชการ พนักงาน
องค์การของรัฐหรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พนักงานรัฐวิสาหกิจ หรือลูกจ้างประจำ ตั้งแต่ระดับ ๓
(เดิม) หรือเทียบเท่าขึ้นไป และจะต้องนำบัตรประจำตัวข้าราชการ หรือบัตรประจำตัวพนักงานองค์การของ
รัฐหรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พนักงานรัฐวิสาหกิจ หรือบัตรประจำตัวลูกจ้างประจำ พร้อมสำเนา
ไปทำสัญญาค้าประกันความเสียหายไว้กับทางราชการ และนำไปรับรองแพทย์แสดงว่าไม่เป็นโรคที่ต้องห้าม
ตามกฎหมาย ก.พ.ว่าด้วยโรค พ.ศ.๒๕๕๓ ซึ่งออกให้ไม่เกิน ๑ เดือน จำนวน ๑ ฉบับ มายื่นด้วย

ประกาศ ณ วันที่ ๑๑ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๓

(นายประกอบ วงศ์มณีรุ่ง)
รองผู้ว่าราชการจังหวัด ปฏิบัติราชการแทน
ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี